

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน
กิจกรรมเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๒

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง และเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งการพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคม จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน กิจกรรมเยาวชนประชาธิปไตยขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา ๑๗ ปี เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีหลักคิดหลักปฏิบัติที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม โดยส่งผลต่อความเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย พร้อมทั้งมีจิตสำนึกในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน อันจะนำไปสู่สังคมแห่งความสุขที่มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง

การจัดกิจกรรมเยาวชนประชาธิปไตย ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประชาธิปไตย และความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในประเด็นที่รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชน และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ หลักสูตรของกิจกรรมฯ กำหนดให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์ ในรูปแบบบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และโมเดลประเทศไทย ๔.๐ ในการพัฒนาเชิงนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และสังคมเชิงคุณภาพให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการให้องค์ความรู้ในภาคทฤษฎี ประกอบด้วย ความรู้ด้านการเมือง การปกครองไทย อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา รัฐสภาอาเซียน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น สำหรับภาคประสบการณ์กำหนดให้ศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย เศรษฐกิจพอเพียง องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ซึ่งจะสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เมื่อกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และประสบการณ์แล้วจะสามารถนำองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาบูรณาการ โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด อาทิ การแสดงบทบาทสมมติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติ และในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ การประชุมสภา (The Congress) และกระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย (The Election) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะได้รับการฝึกทักษะในการนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาประเทศ